

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๗๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเด่นชัย นายอำเภอร่องขวาง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๘๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๐
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดได้แจ้งดำเนินการรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงาน ก.จ.จ ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งผลการประเมินจาก สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ “ผ่าน” ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนามาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาฯ แล้วและผลการพัฒนาฯ ยังสามารถนำไปใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ ภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และก.อบต. จังหวัด) แล้วแต่กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว

หากยังไม่ผ่านการพัฒนาฯ หรือผ่านการพัฒนาฯ หลังจากวันที่นำส่งผลงาน (๕ กันยายน ๒๕๖๒) หรือผลการพัฒนาฯ มีอายุครบตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ก่อนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จะไม่สามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอให้วันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนาฯ แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาฯ (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมิน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่น ในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นายกองค้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับ วิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัวแห่งพระราชบัญญัติ เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

/๒. กรณี.....

๒. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อไป โดยจะแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

๓. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว ในภายหลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๔. กรณีการครู พนักงานครู ฯ ที่เสนอขอรับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ แล้วมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากมีความประสงค์ จะขอรับการประเมินผลงานตามเกณฑ์เยี่ยมยา หรือการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลงานด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด แล้วแต่กรณี และนำเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่นขอรับการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง ดำรงตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทัฬหิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ,

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๑

ผู้ประสานงาน น.ส. สุชาธิณี แสนคำแก้ว ๐๖-๑๓๖๘-๖๒๙๙

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 4926
วันที่ 28 S.A. 2553
เวลา.....น.



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๐

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "ผ่าน" ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนา แล้ว และผลการพัฒนา ยังสามารถนำไปใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ ภายในระยะเวลาตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ให้นำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) แล้วแต่กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว

หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนา หลังจากวันที่นำส่งผลงาน (๕ กันยายน ๒๕๖๒) หรือผลการพัฒนา มีอายุครบตามที่หลักเกณฑ์กำหนด ก่อนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ จะไม่สามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

/กรณี...

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินผลงาน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสายงาน ไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะเช่นเดียวกัน ให้นำกองคัดกรองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่ง แต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่านการประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัว แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ปรับปรุง" ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการต่อไป โดยจะแจ้ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

๓. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ไม่ผ่าน" ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะส่ง ข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว ในภายหลัง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ ติดต่อขอรับข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๔. กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับ ชำนาญการพิเศษ แล้วมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากมีความประสงค์จะขอรับ การประเมินเกณฑ์เชี่ยวชาญ หรือการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับ การประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วรายงานต่อ สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำรงตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้น อยู่ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติธร อัมละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๔๐๕๕

ผู้ประสานงาน นายธิดิวัฒน์ สงฆ์ทอง ๐๘-๕๙๖๖-๔๕๕๕

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่นำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒

จังหวัดแพร่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง ธัญมกล	เกษียร	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๒	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง นารดา	มิ่งมีธวัฒนา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	น.ส. พัชรพร	อิราช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง ศิราณี	อุตสาห์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๕	ทต.เด่นชัย	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	นาง สวิษฐาพร	อุบลอย	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๖	ทต.ร่องงาม	อนุบาลเทศบาลตำบลร่องงาม	นาย สหจวิโรจน์	งามชำ	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๗	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	น.ส. จารวรรณ	จันเลื่อน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๘	ทม.แพร่	เทศบาลวัดสุวรรณนิเวศ	น.ส. เกตน์สิริ	ธนรัชต์กุลวงศ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๙	ทม.แพร่	เทศบาลวัดสุวรรณนิเวศ	นาง ภิรมย์ลักษณ์	ติสระ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๐	ทม.แพร่	เทศบาลวัดสุวรรณนิเวศ	น.ส. อุบลวรรณ	จะเอ็ง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๑	ทม.แพร่	เทศบาลวัดหัวข่วง	น.ส. รัชณี	ธีระประพฤทธิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๒	ทม.แพร่	เทศบาลวัดหัวข่วง	น.ส. วารุณี	มัทปานิพันธ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๓	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. กมลวรรณ	ศรีเรือง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๔	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ฉัตรนภา	ธนะธำรัฐ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๕	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ทศวรรณ	วงศ์ตะวัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๖	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย นรินทร์	มีคำ	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๗	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. นิรมล	สมหมาย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๘	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ปองจิต	ชมชิต	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน 2
๑๙	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ปุณยาพร	ชลทา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๒๐	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย สิทธิชัย	อากาศทิพย์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๑	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย อนิรุทธิ์	สมร	รอง ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๒	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตรัน	นาง ประไพวรรณ	ละอินทร์	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน 1
๒๓	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตรัน	นาง พารีดา	ถิ่นหลวง	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๒๔	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตรัน	น.ส. มยุรฉัตร	ผิวอ่อนดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๕	ทม.แพร่	สาธิตเทศบาลบ้านเขตรัน	นาง ศิริลักษณ์	เหล็กกล้า	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๒๖	อบจ.แพร่	กีฬาอบจ.แพร่ (พัฒนา)	นาย จันท์	มณีวรรณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๗	อบจ.แพร่	กีฬาอบจ.แพร่ (พัฒนา)	น.ส. ปริญานุช	ฮ่วนสกุล	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒๘	อบจ.แพร่	กีฬาอบจ.แพร่ (พัฒนา)	น.ส. รุจิรัตน์	เลือนันกรบ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๒๙	อบจ.แพร่	เด่นชัยวิทยา	นาย นิธิฐพนธ์ สีมาคม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓๐	อบจ.แพร่	เด่นชัยวิทยา	น.ส. พณิตอนงค์ วงศ์จันทร์แสง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๓๑	อบจ.แพร่	บ้านไผ่ย่อย	นาง คำผิว ขุนเงิน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง

ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

.....

๑. ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : อีเมล) ได้ในระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนผู้ที่มีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงให้รับในวันรายงานตัวอบรม

๒. ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อม สำเนาบัตรโดยระบุว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” จากนั้นให้ส่ง อีเมลไปที่ local_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมิน ผลงานฯ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

๓. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๐๙๗๓-๔๕๖๘ (นายสุรวิทย์ บัวทอง) หรือ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖, ๔๒๒๙